

Số: /BC-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác xây dựng phường, xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 trên địa bàn thành phố;

Tiếp nhận Công văn số 4033/SLĐT BXH-NCCXH ngày 27/11/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị báo cáo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2024.

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHƯỜNG, XÃ LÀNH MẠNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Xác định công tác xây dựng phường, xã không có tệ nạn mại dâm, ma túy là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản¹ chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐT BXH-BVHTTDL-UBTUMTTQVN-BCA ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành các tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi tắt là Nghị quyết

¹Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 03/4/2024 về tổ chức triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 03/6/2024 về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 19/7/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 06/8/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030; Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 08/8/2024 về xây dựng địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm không ma túy giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 13/8/2024 triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn thành phố

01/2008/NQLT-BLĐT BXH-BCA-BVHTTDL-UBTUMTTQVN). Quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy đối với từng nội dung, chuyên đề cụ thể, như: Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/20219 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.... để tổ chức triển khai đến Ủy ban nhân dân các phường, xã, các Phường, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là trong các đợt cao điểm hàng tuần, tháng, quý,...; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các phường, xã đưa nội dung xây dựng phường, xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy vào chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 22/3/2024 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024; Kế hoạch số 252/KH-BCĐ ngày 05/6/2024 về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục duy trì hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện phường Phú Hà.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

- Chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng phường, xã lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy; các quy định về an ninh trật tự, về tạm trú, tạm vắng nhằm giáo dục, cảm hoá đối tượng tại cộng đồng, động viên ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc phát hiện tố giác tội phạm, phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy không để phát sinh trên địa bàn.

- Thường xuyên chỉ đạo các phường, xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, sinh hoạt khu dân cư, gắn với tuyên truyền về chủ trương xây dựng thôn, khu phố văn hoá để tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy; phần đấu giảm số đối tượng hiện có, ngăn chặn phát sinh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa. Thực hiện đăng tin, bài viết về công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống tệ nạn mại dâm

vào các cuộc vận động, mục tiêu tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy là một trong các tiêu chí để đánh giá bình xét và công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; phối hợp với Công an thành phố và các ngành liên tịch tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn giao thông gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thường xuyên theo dõi, triển khai mô hình “*Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy*” gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong các trường học vào các buổi chào cờ đầu tuần, các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục về giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong các hoạt động ngoại khóa, đưa vào các chương trình dạy học ở các cấp học nhằm giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về pháp luật để phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Ngoài ra, các trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, phân công cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách, dưới sự đôn đốc, giám sát của Hiệu trưởng nhà trường. Triển khai cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh ký cam kết thực hiện hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường học theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.

3. Công tác quản lý địa bàn và phòng, chống ma túy, mại dâm

Các cấp chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã quan tâm chỉ đạo lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm, xây dựng phường, xã lành mạnh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống mại dâm, kiểm soát và phòng, chống ma túy”; phong trào “Toàn dân tham gia cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư”. Các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công tác của ngành đã kết hợp triển khai lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phường, xã lành mạnh không có ma túy, mại dâm nhằm góp phần xây dựng địa phương trong sạch, vững mạnh, ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp phối hợp với các ngành chức năng thành phố, phường, xã nắm chắc tình hình ma túy, mại dâm trên địa bàn, theo dõi, quản lý chặt chẽ đối tượng có hành vi, hoạt động sử dụng ma túy, mại dâm, nghi vấn các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để có các giải pháp ngăn chặn, đấu tranh, đẩy lùi. Rà soát, thống kê, quản lý đối tượng tăng,

giảm, phát sinh trong kỳ và cả năm làm cơ sở đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm trên địa bàn.

3.1. Tình hình địa bàn và tội phạm ma túy, mại dâm

a. Về lĩnh vực ma túy:

Trong năm 2024, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng so với giai đoạn trước; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, xảo quyệt và có nhiều chiêu thức mới để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy quy mô, số lượng từng vụ không lớn, nhưng tình hình mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà trọ, nhà nghỉ,... và trong dân cư ngày càng gia tăng; phần lớn đối tượng sử dụng ma túy cũng là đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố có 50 người nghiện ma túy² và 108 người sử dụng trái phép chất ma túy³; trong đó từ năm 2023 chuyển sang 34 người nghiện ma túy và 111 người sử dụng trái phép chất ma túy, phát sinh mới 80 người nghiện ma túy và 249 người sử dụng trái phép chất ma túy, loại khỏi danh sách quản lý 64 người nghiện ma túy và 252 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, số lượng thanh thiếu niên nghiện, sử dụng chất ma túy chiếm gần 90% tổng số người nghiện, sử dụng chất ma túy mới phát hiện trên địa bàn, đây là vấn đề đòi hỏi toàn xã hội phải quan tâm khi hầu hết số thanh thiếu niên này đều có điều kiện để học tập và phát triển, tuy nhiên có lối sống hưởng thụ và chưa nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội.

b. Về lĩnh vực mại dâm:

Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã rà soát các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức, chứa chấp hoạt động mại dâm, rà soát đối tượng bán dâm và lên danh sách các tụ điểm hoạt động mại dâm để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Theo dõi, thống kê chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự nhất là số đối tượng tù mới tha về địa phương về tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm để lập hồ sơ sơ tra cá nhân, xác minh, quản lý nghiệp vụ và đấu tranh triệt phá kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm số đối tượng hoạt động mại dâm để gọi hỏi, cảm hóa giáo dục, tuyên truyền pháp luật, định hướng việc làm để các đối tượng từ bỏ hành vi, không hoạt động trở lại.

3.2. Nguyên nhân tồn tại

- Do ý thức phấn đấu, tự rèn luyện, tu dưỡng của các cá nhân quá yếu hoặc do hoàn cảnh khách quan đưa đến như bị bạn bè lôi kéo, rủ rê vào con đường phạm tội.

² Đô Vinh: 10, Bảo An: 09, Phước Mỹ: 04, Phú Hà: 03, Kinh Dinh: 07, Đạo Long: 03, Mỹ Hải: 01, Mỹ Đông: 05, Đông Hải: 05, Mỹ Bình: 01, Thành Hải: 02.

³ Đô Vinh: 07, Bảo An: 04, Phước Mỹ: 06, Phú Hà: 13, Kinh Dinh: 15, Đạo Long: 10, Mỹ Hải: 01, Mỹ Đông: 14, Đông Hải: 20, Văn Hải: 10, Đài Sơn: 04, Thành Hải: 04.

Đa số đối tượng thanh thiếu niên nghiện dẫn đến thất học hoặc có trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp hoặc có nghề nghiệp không ổn định, không kiếm đủ tiền cho cuộc sống độc lập của mình và theo bạn bè dẫn đến nghiện ngập ma túy.

- Sự buông lỏng quản lý của gia đình, ít quan tâm đến con em mình, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến con em mình tiếp cận với ma túy và trở thành người nghiện ma túy.

- Một số đối tượng sử dụng ma túy dần dần chuyển sang mua bán ma túy để kiếm lời và lấy tiền sử dụng ma túy, đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

- Sự buông lỏng của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự là điều kiện để các đối tượng thuê tụ tập sử dụng ma túy.

4. Công tác xử lý vi phạm về phòng chống ma túy, mại dâm

4.1. Về lĩnh vực ma túy

Thời gian qua, Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 41 vụ phạm tội về ma túy⁴ (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Thu giữ 55,4123 gam ma túy tổng hợp (49,988 gam Methamphetamine; 4,3534 gam Ketamine; 1,0709 gam MDMA; 2,5 viên MDMA); 18,0432 gam Heroine; 11,391 gam ma túy khác (dạng cỏ mỹ) và 1,3198 gam cần sa cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã củng cố hồ sơ, khởi tố 41 vụ/59 bị can.

Tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra nhà trọ, nhà nghỉ, nhà cho thuê theo tháng, nhà đối tượng... trên địa bàn thành phố; xét nghiệm nhanh phát hiện 234 vụ/268 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 193 đối tượng, trong đó phạt tiền 190 trường hợp với số tiền 321.750.000 đồng, phạt cảnh cáo 03 trường hợp. Lập hồ sơ đưa 23 đối tượng vào diện quản lý tại phường, xã theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý, đưa 30 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và vận động 23 đối tượng cai nghiện tự nguyện.

4.2. Về lĩnh vực mại dâm.

Trong năm, toàn thành phố nghi vấn có 183 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (156 cơ sở lưu trú, 23 nhà hàng karaoke và cơ sở massage, 04 cơ sở thuộc các loại hình khác) và nghi vấn 48 đối tượng hoạt động mại dâm.

Công an thành phố đã phát hiện 02 vụ/03 đối tượng mua bán dâm (Phước Mỹ 01 đối tượng bán dâm; Mỹ Hải 01 đối tượng bán dâm, 01 đối tượng mua dâm), đã củng cố hồ sơ xử phạt hành chính 03 đối tượng với tổng số tiền 2.300.000 đồng (giảm 04 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 02 đối tượng từ địa phương khác đến, 01 đối tượng thường trú tại phường Mỹ Đông.

⁴ 27 vụ Tàng trữ trái phép chất ma túy; 09 vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 05 vụ Mua bán trái phép chất ma túy.

5. Công tác chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy, người mại dâm

Trong những năm qua, các ngành, hội đoàn thể thành phố và các phường, xã luôn quan tâm thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề (lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề của Ủy ban nhân dân thành phố) cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, công tác giáo dục, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho đối tượng ma túy, mại dâm hoàn lương còn rất hạn chế; đa số các đối tượng ma túy, mại dâm sau khi hoàn lương không đến sinh hoạt, không đến đăng ký nhu cầu học nghề, nhu cầu tìm kiếm, giới thiệu việc làm; còn e ngại không muốn tiếp xúc với cơ quan nhà nước, địa phương, với cộng đồng dân cư, một số chuyển đi nơi khác sinh sống và kiếm việc làm. Người từ bỏ sử dụng ma túy còn hạn chế, chưa kịp thời, chỉ hỗ trợ trong thời gian đầu chưa duy trì lâu dài để tạo điều kiện giúp đỡ đối tượng; công tác vận động đối tượng ma túy cai nghiện tại trung tâm, trường hợp cai nghiện tại cộng đồng còn rất ít so với số đối tượng đang quản lý.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, các hội đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã; phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các ngành liên tịch của thành phố, phường, xã đã triển khai thực hiện đạt được kết quả khá tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phường, xã lành mạnh.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống ngăn chặn ma túy, mại dâm trong Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, từ đó đã hạn chế số đối tượng mại dâm, chủ chứa, mặc dù hoạt động dưới các hình thức tinh vi; đối tượng nghiện ma túy, mua bán ma túy mặc dù chuyển biến tăng nhưng đã phát hiện đưa vào quản lý kịp thời; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường; không để cán bộ, công chức nghiện ma túy hoặc liên quan đến tệ nạn ma túy; một số điểm phức tạp đã được triệt phá, một số địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm đã được chuyển hóa; vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từng bước được phát huy.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐT BXH-BCA-BVHTTDL-UBTUMTTQVN, đã tiến hành thẩm định kết quả đánh giá của phường, xã cuối năm 2024 như sau:

1.1. Kết quả phân loại các phường, xã

- Số phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy và tệ nạn mại dâm: 02 phường (Đài Sơn và Văn Hải).

- Số phường, xã có tệ nạn ma túy, không có tệ nạn mại dâm: 09 phường (Bảo An, Đô Vinh, Đạo Long, Phủ Hà, Kinh Dinh, Mỹ Đông, Đông Hải, Mỹ Bình và xã Thành Hải).

- Số phường có tệ nạn ma túy, có tệ nạn mại dâm: 02 phường (Phước Mỹ và phường Mỹ Hải).

1.2. Kết quả đánh giá mức chuyển hoá của phường, xã

- Số phường, xã duy trì chuyển hóa mạnh (mức 2): 11 phường (Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Kinh Dinh, Đạo Long, Đông Hải, Mỹ Hải, Mỹ Bình, Mỹ Đông và xã Thành Hải).

- Số phường, xã đạt chuyển hóa (mức 1b): 02 phường (Đài Sơn, Văn Hải).

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả tuyên truyền chưa đạt kết quả cao, chưa sâu sát với tình hình thực tế của địa phương; công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm ma túy, mại dâm còn hạn chế, nhận thức của một số người dân còn chủ quan.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cũng như báo cáo chuyên đề của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm so với thời gian quy định và chưa đầy đủ theo Đề cương.

3. Nguyên nhân hạn chế

- Một số phường, xã chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, quản lý địa bàn. Sự phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, nhất là trong công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện chữa bệnh, tư vấn giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng nên đối tượng sau khi cai nghiện về tiếp tục tái nghiện.

- Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa thật sự hiệu quả, chưa tập trung vào đối tượng ma túy, mại dâm; tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân còn hạn chế.

- Công tác điều tra, thống kê, quản lý các loại đối tượng có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS chưa đầy đủ và chưa thống nhất giữa Ủy ban nhân dân các phường, xã và các ngành; các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động nên gặp khó khăn trong quản lý đối tượng trên địa bàn.

- Một số phường, xã công chức phụ trách công tác tệ nạn xã hội chưa ổn định, thường xuyên thay đổi; công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp thực hiện xây dựng phường, xã lành mạnh kết quả mang lại chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy và ngành cấp trên về công tác quản lý, phòng, chống ma túy, mại dâm; nhất là quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố; Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐT BXH-BCA-BVHTTDL-UBTUMTTQVN; xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, thiết thực đến các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm và đối tượng sử dụng các chất ma túy, hạn chế không để phát sinh đối tượng mới trên địa bàn. Đồng thời, vận động thuyết phục những đối tượng đã vi phạm hoặc trong diện nghi vấn từ bỏ hoạt động ma túy, mại dâm.

3. Thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và phường, xã. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành liên tịch và hội, đoàn thể thành phố trong việc triển khai, thực hiện quản lý địa bàn và đánh giá, phân loại phường, xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Công an thành phố trong công tác xét nghiệm để xác định kết quả đối với người sử dụng ma túy.

4. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các hội đoàn thể thành phố, cơ sở trong triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa bàn quản lý; xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình phòng chống mại dâm, ma túy.

5. Thường xuyên chỉ đạo phường, xã rà soát, nắm rõ số đối tượng ma túy, mại dâm hiện đang hoạt động và phát sinh mới, phân đấu 100% đối tượng liên quan đến ma túy, mại dâm đều được chính quyền địa phương quản lý; thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, đăng ký hợp đồng lao động.

6. Chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố; thường xuyên tổ chức ra quân các đợt cao điểm kiểm tra, truy quét các tụ điểm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có dấu hiệu vi phạm tệ nạn xã hội, nhất là các cơ sở hoạt động phức tạp, khó kiểm soát. Phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm, chú trọng công tác giáo dục, ngăn chặn phòng ngừa.

7. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa bàn dân cư; vận động, huy động cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia phòng, chống, ngăn chặn tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, ngăn chặn tình trạng mua bán người.

8. Tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa bộ môn giáo dục công dân trong nhà trường. Bên cạnh đó, lồng ghép trong các hoạt động giáo dục vào các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa,... cho học sinh trong các trường học trực thuộc; đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đối với học sinh về phòng, chống mại dâm.

9. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của Tỉnh và chỉ đạo các ngành chức năng thành phố có kế hoạch và thường xuyên tổ chức các đợt tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp và dạy nghề, vay vốn ưu đãi cho các đối tượng ma túy, mại dâm có việc làm, ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng; gắn với huy động các nguồn lực xã hội, nguồn vốn vay để giúp đỡ tạo điều kiện để đối tượng hoàn lương, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng phường, xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh;
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND thành phố (đ/c Hòa);
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố;
- Các Phòng, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Khánh Hiền Hòa